


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

  

สารบัญ Content หน้า

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
	 1.	 รศ.นพ.กิตติ			 ลิ่มอภิชาต

	 2.	 รศ.นพ.สุเมธ			 พีรวุฒิ

	 3.	 รศ.นพ.สุธรรม		 ปิ่นเจริญ

	 4.	 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์			 พุทธวิบูลย์

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	

	 	 (รศ.นพ.เรืองศักดิ์		ลีธนาภรณ์)		 รุ่น	6

	 2.	 ศ.นพ.วีระพล			 จันทร์ดียิ่ง	 รุ่น	1	 	

	 3.	 ศ.เกียรติคุณ	นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 	

	 4.	 นพ.เจษฎา			 จงไพบูลย์พัฒนะ	 รุ่น	3	 	

	 5.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์	 รุ่น	3	 	

	 6.	 รศ.นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล	 รุ่น	4	 	

	 7.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5	 	

	 8.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์	 รุ่น	7	 	

	 9.	 นพ.ยอร์น		 จิระนคร	 รุ่น	8	 	

	 10.	 นพ.ธงชัย			 เลิศวิไลรัตนพงศ์	 รุ่น	10	 	

	 11.	 นพ.ไพศาล		 ดั่นคุ้ม	 รุ่น	10	 		

	 12.	 นพ.ไตรยฤทธิ์		 เตมหิวงศ์	 รุ่น	11	 	

	 13.	 รศ.นพ.คมกริช		 ฐานิสโร	 รุ่น	12

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
	 1.	 นพ.นพวิทย์			 คณาวงศ์พัฒน์			 รุ่น	8	 นายกสมาคม	

	 2.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี				 รุ่น	7	 กรรมการ	

	 3.	 นพ.ศักดิ์วุฒิ		 รัตตานุกูล	 รุ่น	8	 อุปนายกภายนอก		

	 4.	 นพ.บุญประสิทธ์			 กฤตย์ประชา			 รุ่น	10			 กรรมการ	 	

	 5.	 ผศ.นพ.ธนะรัตน์			 บุญเรือง			 รุ่น	14			 อุปนายกภายใน	

	 6.	 ผศ.นพ.ธนพันธ์		 ชูบุญ		 รุ่น	18			 กรรมการ	

	 7.	 ผศ.นพ.สุภาพร		 โรยมณี		 รุ่น	22				เหรัญญิก	

	 8.	 นพ.ทัศนัย		 อชิรเสนา	 รุ่น	29	 ประชาสัมพันธ์	

	 9.	 นพ.ศุภโชค		 ก่อวิวัฒน์สกุล	 รุ่น	33	 นายทะเบียน		 	

	 10.	 พญ.ณัฐยา			 พรมวัง	 รุ่น	35	 ปฏิคม	

	 11.	 นพ.วงศกร		 เชาว์ชาญกิจ	 รุ่น	36	 กรรการ	 	

	 	12.	 นพ.สุพงศ์		 วรธรรมานนท์	 รุ่น	37	 กรรมการ	

	 13.	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

	 	 (นพ.กรกช		มะลิวรรณกุล)		 รุ่น	27	 เลขาธิการ

	 14.	 นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์			 กรรมการ	

กองบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์					 	 ที่ปรึกษา

	 2.	 นายกสมาคมศิษย์เก่า					 	 ที่ปรึกษา

	 3.	 ศ.เกียรติคุณ	นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์				 	 บรรณาธิการกิตติมศักดิ์	

	 4.	 นพ.ศักดิ์วุฒิ				 รัตตานุกูล			 	 บรรณาธิการ		

	 5.	 รศ.นพ.วิวัฒนา			 ถนอมเกียรติ			 	 บรรณาธิการรอง		

	 6.	 อ.นพ.วิธู			 พฤกษนันต์				 	 บรรณาธิการรอง		

	 7.	 อ.นพ.กรกช					 มะลิวรรณกุล				 	 บรรณาธิการรอง		

	 8.	 พญ.กรองแก้ว			 ทองเรืองสุกใส	 	 กองบรรณาธิการ

	 9.	 นพ.ทัศนัย					 อชิรเสนา			 	 กองบรรณาธิการ	

	 10.	 ผศ.ดร.นพ.วรุตม์					อุ่นจิตสกุล			 	 กองบรรณาธิการ		

	 11.	 ผศ.นพ.คณุตม์				 จารุธรรมโสภณ			 	 กองบรรณาธิการ		

	 12.	 นส.ศุจิรัตน์						 เรืองเริงกุลฤทธิ์			 	 กองบรรณาธิการ

	 13.	 นายวิสธวัช				 แตงอ่อน			 	 กองบรรณาธิการ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 11)
(วาระบริหารงาน 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)
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จัดทำาโดย:	สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

บรรณาธิการแถลง 3

สารจากคณบดี 4

สารจากนายกสมาคม 5

You receive the Recognition :  

• พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์  6

 (ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รเภสัชกรรม) 

ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า : 

• นพ.นิติ  เหต�นุรักษ์  12

 (รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

บทความพิเศษ :  

• ร�งวัลที่ตร�ตรึงใจในชีวิต :  17

 (ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์)

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์:

• ประมวลภ�พ Homecoming Night@Bangkok  21

• ประมวลภ�พ พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  22

 และพิธีมอบ ใบประกอบวิช�ชีพเวชกรรม
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	 วสัดคีรับ	ยา่งเขา้สูก่ลางป	ี2566	สารศษิยเ์ก่า	แพทย	์ม.อ.	ซึง่เปน็สื่อกลาง	ของพวกเราฉบบัน้ี	 

	 มีเรื่องราว	และสาระน่าติดตามเช่นเคย

	 ปีนี้จะนับเป็นปีทองของศิษย์เก่าแพทย์สงขลานครินทร์ก็ว่าได้	เพราะมีศิษย์เก่าของเรา	ได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งสำาคญั	ๆ 	หลายทา่น	และสารศษิยเ์ก่าไดน้ำาเรื่องราว	และเสน้ทางชวีติของ

ทา่นเหลา่น้ัน	มาเลา่สูกั่นฟงัอยา่งน้อยสองทา่น		ทา่นแรกคอืแพทยห์ญงิมิง่ขวญั	สพุรรณพงศ	์ศษิยเ์ก่า

รุน่ที	่13	ซึง่ไดรั้บแตง่ตัง้เปน็	ผู้อำานวยการองคก์ารเภสชักรรม	และทีเ่พิง่ไดรั้บแตง่ตัง้เปน็รองอธิบดกีรม

ควบคุมโรคป้ายแดงเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2566	นี้คือ	นายแพทย์นิติ	เหตานุรักษ์	ศิษย์เก่ารุ่นที่	15	 

จากตำาแหน่งเดิม	คือผู้อำานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	บทสัมภาษณ์ของท่านในฉบับนี้	ได้จัดทำาใน

ขณะที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	แต่ก็ทำาให้มองเห็นเส้นทางสู่ความสำาเร็จของท่านได้เป็นอย่างดี

	 นอกจากน้ัน	 ยังมีบทความของ	 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์	 “รางวัลที่ตราตรึงใจในชีวิต”	 มาให้ 

ศษิยเ์ก่าไดแ้สดงความชื่นชม	และเปน็แรงบนัดาลใจในการทำางานของพวกเราตอ่ไป		และยงัมปีระมวล

ภาพกิจกรรมที่สำาคัญต่าง	ๆ	รวบรวมไว้ ในฉบับนี้ด้วยแล้ว	เรียนเชิญติดตามตามอัธยาศัยครับ

                                               นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ  รัตตานุกูล

																																																													บรรณาธิการ

ส

บรรณาธิการแถลง
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จากใจคณบดี 

	 	 	 	 วันที่	 10	 พฤษภาคม	 2566	 ที่ผ่านมา	 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้กำาหนด 

	 	 	 	 ให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	สำาหรับบัณฑิตแพทยศาสตร์	รุ่นที่	44	ซึ่งสำาเร็จการ

ศึกษาไปเมื่อปี	พ.ศ.	2465	จำานวน	190	คน	และทางคณะฯ	ได้จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม		

เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2566	ณ	ห้องประชุมทองจันทร์	หงส์ลดารมภ์		ในนามของคณะแพพยศาสตร์		

ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จของบัณฑิตแพทย์ทุกคนด้วยครับ

	 ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับศิษย์เก่าแพทย์สงขลานครินทร์หลาย	ๆ	ท่านที่ได้รับการ

ยอมรับ	และไดร้บัการแตง่ต้ังให้ดำารงตำาแหน่งผู้บรหิารระดบัสงู	ซึง่นับวา่เปน็การแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ

ของผลผลติจากคณะแพทยศาสตรข์องเรา		วา่ไดร้บัการยอมรบัเปน็ทีป่ระจักษ์ในสงัคมในวงกวา้ง	ซึง่ทาง

สมาคมศิษย์เก่า	ได้ทยอยนำาเสนอในสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	เรื่อยมา	และในฉบับนี้ ได้มีการสัมภาษณ์	

พญ.มิ่งขวัญ	สุพรรณพงศ์	(รุ่น	13)	ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม	และ	นพ.นิติ	เหตานุรักษ์	(รุ่น	15)		

ซึง่ได้รับแตง่ตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งรองอธิบด	ีกรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธรณสขุ		ผมในฐานะคณบดคีณะ

แพทยศาสตร์	รู้สึกปลาบปลื้มใจกับความสำาเร็จของศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	เป็นอย่างยิ่งครับ

	 ในปีน้ี	ทางคณะแพทยศาสตร	์ม.อ.	ของเราก็ไดจั้ดงานประชมุวชิาการประจำาป	ีครัง้ที	่38	ระหวา่ง

วันที่	9-11	สิงหาคม	2566	“NOVEL MEDICINE FOR MANKIND การแพทย์ทันสมัย เพื่อเพื่อน

มนุษย์” โดยมีการจัดประชุมทั้งในรูปแบบ	onsite	และ	online	และมีงาน	Homecoming	Night	ใน 

วันที่	11	สิงหาคม	2566	ตั้งแต่เวลา	17.30	น.	ณ	โรงแรมคริสตัล	หาดใหญ่	จึงใคร่ขอเชิญชวนศิษย์เก่า

ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ร่วมกันครับ

                            รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์

	 	 	 	 	 	 																														คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เมื่อ
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สารจากนายกสมาคมฯ

	 ลาผ่านไปอยา่งรวดเร็ว	หลงัจากปีใหม	่แปป้เดยีวก็ผ่านมา	6	เดอืน	ยา่งเขา้ 

	 เดือนกรกฎาคม	ผมขอรายงานกิจกรรมในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	ดังนี้ครับ

 1. โครงการทุนต้นกล้า ม.อ.	ดำาเนินการโครงการมาแล้ว	19	ปี	มีนักศึกษา

ที่อยู่ในโครงการน้ีราว	 200	 คน	 โดยโครงการน้ี ได้รับการสนับสนุนเงินจากภาค

เอกชน	ผู้ ใหญ่ใจด	ีและศษิยเ์ก่า	เพื่อเปน็ทนุการศกึษาให้กับนักเรยีนชัน้มธัยมปลาย

ที่ยากจนในโรงเรียน	14	จังหวัดภาคใต้	เข้าศึกษาต่อในคณะต่าง	ๆ	ของ	ม.อ.ทั้ง	5	

วิทยาเขต		โดยผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่	ม.อ.แต่งตั้งขึ้น	และ

ลงพื้นที่ประเมินกันอย่างเข้มข้น	สำาหรับสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ได้ร่วม

ประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวและรวมรวมเงินบริจาคได้เป็นเงิน	828,500	บาท

ครับ	 และสำาหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อโครงการทุนต้นกล้า	 ม.อ.	 สามารถ

ติดต่อได้ที่หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์	ม.อ.	(ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้	2	เท่า)

   นายแพทย์นพวิทย์  คณาวงศ์พัฒน์  

นายกสมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ม.อ.

เว

 2. งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยได้จัดงานชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง		เพื่อแสดงความ

เชดิชศูษิยเ์ก่าที่ได้รบัการคดัเลอืกเป็น	ศษิยเ์ก่าดเีดน่	ม.อ.	ประจำาป	ี2565	ซึง่ศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ไดร้บัการคดัเลอืกเปน็ศษิย์

เก่าดีเด่น	ม.อ.	6	ท่าน	(ตามที่ได้ลงในสารศิษย์เก่าฯ	ไปแล้วเมื่อฉบับที่ผ่านมาแล้วครับ)	และในงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า	ม.อ.ภาค

กลางคืน	ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ได้ร่วมสนับสนุนเงินการจัดงานดังกล่าวจำานวน	100,000	บาทครับ

 3. งาน Homecoming ทีก่รุงเทพมหนคร	เนื่องจากมศีษิยเ์ก่าอยูท่ีก่รงุเทพมหานครและปริมณฑล	เปน็จำานวนพอสมควร	

ทางสมาคมฯ	จึงได้จัดงานพบปะสังสรรค์ขึ้นเป็นประจำาทุกปี		ในปีนี้จัดที่โรงแรมมณเฑียร	ถ.สุรวงศ์	กรุงเทพ	และมีอาจารย์อาวุโส

มาร่วมงานหลายท่าน	อาทิเช่น	ศ.นพ.สารเนตร์	ไวคกุล	รศ.นพ	พุฒิศักดิ์	พุทธวิบูลย์	ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์	จงสู่วิวัฒน์วงศ์	ท่านคณบดี

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	รศ.นพ.เรืองศักดิ์	ลีธนาภรณ์	และท่านอาจารย์อาวุโสอีกหลาย	ในส่วนของศิษย์เก่าก็มาร่วมงานกันอย่าง

คับคั่ง	จนห้องจัดงานมีขนาดเล็กไปเลยครับ

  4. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 44	ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เมื่อวันที่	10-11	พฤษภาคม	2566	ทาง

สมาคมศิษย์เก่าฯ	ได้มอบเสื้อโปโล	50	ปี	คณะแพทยศาสตร์	เป็นที่ระลึกให้กับบัณฑิตแพทยศาสตร์ทุกท่าน	และบริการเครื่องดื่ม

ฟรีให้กับบัณฑิตทุกคณะ	ที่มาเช็คอิน	ณ	ร้านบินหลา	บรู	ครับ

	 สำาหรับงานทีก่ำาลงัจะจัดขึน้ในระยะเวลาอนัใกลน้ี้	ไดแ้ก่	งานประชมุวชิาการประจำาป	ีคณะแพทยศาสตร	์ครัง้ที	่38	NOVEL	

MEDICINE	FOR	MANKIND	การแพทย์ทันสมัย	 เพื่อเพื่อนมนุษย์	 ในวันที่	 9-11	สิงหาคม	2566	ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมทั้ง

แบบ	online	และ	onsite	ครับ		และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทยศาสตร์	ม.อ.	Homecoming	Night		MED	PSU	2023		“หลบ

รังบินหลา”	คืนวันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	2566	เวลา	17.30–21.00	น.	ณ	ห้อง	Oxford	Grand	ชั้น	1	โรงแรมคริสตัล		ซึ่งในงานนี้

จะมีช่วงกิจกรรมสำาหรับอาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยครับ		โดยงานนี้ศิษย์เก่าสามารถบริจาคเงินให้สมาคมตาม

อัธยาศัย	ไม่มีจำาหน่ายบัตรร่วมงานครับ
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You Receive The Recognition

	 	 บบัน้ี	ขอพาไปทำาความรู้จักกับ	พญ.มิง่ขวญั	สพุรรณพงศ	์ 

	 	 ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม	ซึ่งเพิ่งได้รับความเห็น

ชอบจากคณะรัฐมนตรี	ให้ดำารงตำาแหน่งนี้	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	

2566	 และได้เข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 19	

เมษายนนี้เองครับ

Q:  ก่อนอื่นขอให้อาจารยช์ว่ยเล่าประวตัส่ิวนตวั การศกึษา  

และการทำางาน จนมาถึงตำาแหน่งสำาคัญในวันนี้ค่ะ

A:  พีเ่ปน็คนตรงั	เติบโตและเรยีนหนังสอืจนจบมธัยมปลายที	่
จังหวดัตรัง	แต่จรงิ	ๆ 	คอืเกิดทีจั่งหวดัสงขลา	บา้นพีเ่ปน็ครอบครัว

ข้าราชการ	 คุณพ่อเป็นครู	 คุณแม่เป็นศึกษานิเทศน์	 มีพี่น้อง 

สี่คน	โดยพี่เป็นลูกคนโตค่ะ	

  พี่จบแพทย์	 ม.อ.รุ่น	 13	 แล้วก็ได้อนุมัติบัตรแพทย์ผู้-
เชี่ยวชาญ	 2	 สาขาคือ	 สาขาตจวิทยาซึ่งเทรนที่สถาบันโรค

ผิวหนัง	 กับอีกสาขาคือเวชกรรมป้องกัน	 แขนงสาธารณสุข-

ศาสตร์ซึ่งได้จากการอบรมและสอบอนุมัติบัตรในภายหลังค่ะ	

นอกจากนั้นก็จบปริญญาโทอีก	3	ใบค่ะ	คือ	ด้านบริหารรัฐกิจ	

MPA,	ด้านบรหิารธุรกิจ	MBA	แลว้ก็	MSc	ดา้น	International	

Health	Policy	อีกหนึ่งใบค่ะ

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ 
ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

(รุ่น 13)

สัมภาษณ์: นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล 

เรียบเรียง: น.ส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

ฉ

	 	 ส่วนประวัติการทำางาน	 ก็ทำางานหลักมา	 4	

แห่ง	มีวาระพิเศษแทรกอีก	3	ที่	รวมจริงๆ	ทั้งหมด	

7	แห่งค่ะ		โดย	6	แห่งอยู่ในภาคราชการ	และอีก	

1	 แห่ง	 คือ	 องค์การเภสัชกรรม	 ที่ทำาอยู่ปัจจุบัน

เป็นรัฐวิสาหกิจค่ะ	 โดยทำางานหลักๆ	 4	 แห่ง	 คือ	

โรงพยาบาลสิเกา	จังหวัดตรัง	โรงพยาบาลพระนั่ง

เกล้า	จังหวัดนนทบุรี	และสถาบันโรคผิวหนัง	กรม

การแพทย	์ก่อนจะลาออกจากราชการมาสมคัรสรร

หาเข้าเป็นผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรมค่ะ	
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	 	 สว่นทีเ่ปน็วาระพเิศษ	ทีแ่รกคอื	สำานักงานโครงการปฏิรูป

ระบบสาธารณสุข	หรือ	Health	Care	Reform	Project	(HCR)	

ตำาแหนง่นกัวิจยัและผูป้ระสานงานโครงการ		แหง่ที่	2	คือ	ศูนย์

ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ	 เป็นผู้อำานวยการศูนย์ฯ	 ในช่วงวิกฤติ 

โควิด-19	เกือบสองปีค่ะ		ส่วนอีกที่คือ	โรงพยาบาลโรคผิวหนัง

เขตร้อนภาคใต้	จังหวัดตรังค่ะ	ทำาอยู่ประมาณ	6	เดือนก่อนลา

ออกจากราชการค่ะ	ที่ว่าเป็นวาระพิเศษ	คือ	ทั้งสามที่เป็นการ

ทำางานควบไปกับงานหลักค่ะ	อย่าง	Health	 care	 reform	ก็

ทำาคู่กับตอนอยู่	 รพ.พระน่ังเกล้า	 ส่วนอีกสองที่	 ก็ทำาควบคู่ไป

กับตอนที่เป็นผู้อำานวยการสถาบันโรคผิวหนังค่ะ

Q:  ประวัติการศึกษาและการทำางานของอาจารย์น่าทึ่ง

และหลากหลายมากค่ะ ขอให้ช่วยขยายรายละเอียดเพิ่ม

เติมให้หน่อยได้ ไหมคะ

A:   พี่เข้าเรียนแพทย์	ม.อ.ปี	2528	หลังจากจบแพทย์ก็ไปใช้
ทนุที	่รพ.สเิกา	จ.ตรัง	อยูส่ามปก็ีมาเทรน	skin	ตอ่ทีส่ถาบนัโรค

ผิวหนัง	กรมการแพทย	์ระหวา่งทีเ่ทรน	skin	พีก็่เรียนปริญญา-

โทใบที่	1	คือ	รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต	หรือ	MPA	ที่คณะ

รัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ไปด้วย	กลางวนั	train	skin	

ตอนเยน็ไปเรยีนรัฐศาสตร	์ทีส่นใจเรียนเพิม่ด้านน้ี	เพราะวา่ตอน

ที่ใช้ทุนที่	รพ.สิเกา	(เมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้ว)	พี่ต้องเป็นแพทย์

ทั่วไปด้วย	 และต้องทำาหน้าที่บริหารเป็น	 ผอ.รพ.	 ด้วย	 ซึ่งเรา

เป็นเด็กจบใหม่	ตอนนั้นอายุ	23	ปีมั้ง	เซ็นเช็คอะไรก็ยังไม่เป็น	

ก็เรียนไป	ทำางานไป	สั่งสมประสบการณ์	แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ไป	ยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่	รพ.สิเกา	ก่อสร้างขยายจาก	10	เตียง

เป็น	30	เตียง	ไม่ได้ทราบหลักการบริหารอะไรเลยใช้ธรรมชาติ	

และ	common	sense	ในการทำางาน	โดยหลังจากจบการเทรน

ผิวหนังพร้อมปริญญาโทด้านบริหารภาครัฐ	 ก็ไปทำางานกับ 

พี่หงวน	(นพ.สงวน	นิตยารัมภ์พงศ์)	ที่	HCR	เพราะตอนที่เรียน	

MPA	ควบคูกั่บเรียนผิวหนังน้ัน	พี่ไดท้ำาวทิยานิพนธ์เรื่อง	แนวทาง 

การปฎิรูประบบสาธารณสุขของไทย	เป็นการเอาประสบการณ์

ของประเทศต่าง	 ๆ	 มาวิเคราะห์แล้วเสนอเป็นแนวทางของ

ประเทศไทย	ซึ่งพี่สงวน	(นพ.สงวน	นิตยารัมภ์พงศ์)	ได้อ่านแล้ว

สนใจ	ก็เลยชวนให้มาทำา	Health	care	reform	project	ซึ่งเป็น

โครงการวจิยัร่วมกับสหภาพยโุรปที่ให้ทนุมา	โดยในระหวา่งทีท่ำา	

HCR	กท็ำา	practice	skin	ดว้ย	จงึเปน็การทำางานควบคูก่นัสอง

ที่	โดยตำาแหน่งหนักๆ	ยังอยู่ที่	ผิวหนัง	รพ.พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	

ค่ะ	หลังจากนั้น	6	ปี	จบจาก	HCR	พี่ก็เลือกที่จะรับราชการต่อ	

ที่	รพ.พระนั่งเกล้า	เป็นแพทย์ผิวหนังเต็มตัวค่ะ
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Q:  แล้วอาจารย์ ได้ ไปเรียน MBA กับ MSc ช่วงไหนคะ

A:   ช่วงที่อยู่	 รพ.พระน่ังเกล้า	 ได้ทำางานบริหารมาสักพัก
แล้ว	 ก็รู้สึกว่าองค์ความรู้เฉพาะด้านรัฐกิจ	 ยังไม่ครบรอบด้าน	

ยังขาดด้านธุรกิจซึ่งก็เป็นเทรนด์ ในช่วงน้ัน	 ประกอบกับภาค

รัฐก็มกีารปรบัตวั	เอาเทคนิคจากภาคธุรกิจมาใช	้ก็เลยอยากไป

เรียน	MBA	บริหารธุรกิจมหาบัณฑติทีธ่รรมศาสตร์เพิม่	สดุทา้ย

ก็เรียนจบ	 ได้มหาบัณฑิตดีเด่นด้านบริหารธุรกิจจากกองทุน	

ศาสตราจารยส์งัเวยีน	อนิทรวชิยั	คะ่		ก็มตีอ่ดว้ยรบัทนุ	Hubert	

H.Humphrey	fellowship	ไปอบรมเรื่อง	Health	insurance	

ที่	University	of	North	Carolina	อีกหนึ่งปี	กลับมาทำางานสัก

พักก็ต่อด้วยไปเรียน	international	health	policy	แต่จริง	ๆ	 

หนักเรื่อง	health	economics	ที่	LSE	(London	School	of	

Economics	and	Political	Sciences)	ทีป่ระเทศองักฤษอกีหน่ึง

ปริญญา	เรียนหลักสูตรต่าง	ๆ	พวกนี้จบก็เรียกว่า	เริ่มกลับเข้า

มาทางการบรหิาร	หรอืวา่ทำางานเชงินโยบายมากขึน้อกีคร้ังคะ่

Q:  แล้วอาจารย์มาเป็นผู้อำานวยการสถาบันโรคผิวหนัง

เมื่อไร และประสบการณ์การทำางานทีน่ั่นเปน็อยา่งไรบา้งคะ

A:   ขณะที่ทำางาน	 รพ.พระน่ังเกล้า	 จนปี	 	 2556	 ก็โอนไป
กรมการแพทย์	เป็นผู้อำานวยการสถาบันโรคผิวหนัง	ตามที่เรา

เรียนจบมา	ถือว่าการทำางานที่สถาบันโรคผิวหนัง	คือ	เป็นส่วน

สำาคญัทีส่ดุในชวีติ	เพราะเปน็ทีท่ีเ่ราเปน็ผู้บรหิารเตม็ตวั	และอยู่

นานมากค่ะ	คือสิบปี	 (ระหว่างปี	2556-2566)	 เป็นที่ที่มีความ

สุขมาก	 เป็นที่ที่เราได้ปล่อยของปล่อยพลัง	 เอาองค์ความรู้ที่

เคยเรียน	เอาประสบการณ์ต่าง	ๆ	ที่เคยมี	มาร่วมด้วยช่วยกัน

พัฒนาสถาบันให้เจริญก้าวหน้า	มีการเปลี่ยนแปลงและมีความ

สำาเรจ็เกิดขึน้มากมายทีน่ั่น	แตไ่ม่ใชเ่ปน็ผลงานพีค่นเดยีวนะคะ	

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากความร่วมมือ	 ร่วมลุย	 ไปไหน

ไปกันของเจ้าหน้าที่ทุกระดับจริง	ๆ	ค่ะ	อันนี้คือไม่ได้ตอบแบบ

นางงามนะคะ	ความจริงล้วน	ๆ	เลยค่ะ



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 9

	 	 ตึกใหม่ของสถาบนัโรคผิวหนังเพิง่สรา้งเสรจ็เมื่อปทีีแ่ลว้	

และเพิ่งย้ายกลับไปปฎิบัติงานเมื่อวันที่	3	มกราคม	2566	นี้เอง

ค่ะ		ตึกนี้ก็เป็นความท้าทายของเราพอสมควร	เพราะว่าตึกเก่า

มาก	มีพื้นที่จำากัด	และ	infrastructure	ต่าง	ๆ 	เช่น	น้ำา	ไฟ	ลิฟต์	

ก็ผลัดกันเสีย	 เราจำาเป็นต้องสร้างใหม่	 โดยที่ดินมีจำากัดแค่ไร่

ครึ่งและตึกเดิมก็เต็มพื้นที่	 ความท้าทาย	 คือ	 การหาที่อยู่ใหม่

ระหว่างสร้าง	 สุดท้ายก็ผลบุญหนุนนำาให้สามารถมาขออาศัย

ชั่วคราวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 ซึ่งอยู่ติดกัน	

ทำาให้สะดวกทั้งกับเจ้าหน้าที่และคนไข้ที่มารับบริการ	ถึงตึกจะ

กำาลังก่อสร้าง	 แต่ก็เดินต่ออีกนิดเดียว	 ก็สามารถรับบริการได้

เหมือนเดิม	

	 	 ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ตำารับสถาบันโรคผิวหนัง	 ก็เริ่มมา

ได้สัก	5-6	ปีแล้วค่ะ	 เป็นการนำาเอางานวิจัยและองค์ความรู้ที่

สถาบันโรคผิวหนังมาก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์	แทนที่จะ

วิจัยเสร็จแล้วทิ้งไว้บน	“หิ้ง”	เราก็เอามาขึ้น	“ห้าง”		

	 	 บทบาทอื่น	 ๆ	 ของสถาบันโรคผิวหนังที่ปรับเปลี่ยนไป

อยา่งมนัียสำาคญัคอื	การปรับตวัเองให้เป็นผู้รับผิดชอบหลกัดา้น

การดแูลรกัษาโรคผิวหนังของประเทศไทย	คอืก่ึง	ๆ 	เปน็	country	 

manager	 ด้านน้ี	 เมื่อก่อนสถาบันโรคผิวหนัง	 จะเน้นด้านฝึก

อบรมแพทยป์ระจำาบ้าน	เป็นเลศิดา้นวชิาการไดม้าตรฐานระดบั

ประเทศและนานาชาติ	เรียกว่าเป็น	the	best	แต่ในช่วง	5-6	

ปีที่ผ่านมา	ทั้งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข	ของกรมการ

แพทย์	และของตัวสถาบันโรคผิวหนังทำาให้เราต้อง	bring	the	

best	to	the	most	คือ	ต้องเป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพใน

การดูแลรกัษาโรคผิวหนังโดยรวมของประเทศ	แมส้ถาบนัจะไม่

สามารถตรวจรกัษาได้ทัง้หมด	แต่เราก็มบีทบาทในด้านการให้คำา

ปรึกษา	 และจัดบริการการแพทย์ทางไกลหรือ	 telemedicine	

เป็นสาขาแรก	ๆ	ของประเทศ	โดยเราเริ่มตั้งแต่ปี	2558

Q:  อาจารยอ์ยูส่ถาบนัโรคผิวหนังมาสิบป ีประทบัใจเรื่อง

ไหนมากที่สุดคะ

A:   หลัก	ๆ 	ก็เป็นเรื่องคน	เรื่องเจ้าหน้าที่ค่ะ	ที่ประทับใจมาก
และเพิ่งผ่านมาไม่นาน	 คือตอนที่สถาบันโรคผิวหนังต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ	 เจ้าหน้าที่พี่ 

ฮึบมาก	เราเคยทำางานเจ็ดวันต่อสัปดาห์	เช้าถึงสามสี่ทุ่มทุกวัน	

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ	หรือ	CVC	(Central	vaccination	

center)	 เริ่มเปิดทำาการวันที่	 24	 พฤษภาคม	 2564	 โดยเรามี

เวลาเตรียมการแค่สามวัน	 มีการปรับเป้าหมายฉีดวัคซีนจาก 

วันละ	2,000	คน	เป็นวันละ	15,000-20,000	คน	จากที่สถาบัน

จะรันศนูยด์ว้ยเจ้าหน้าทีข่องเราเอง	ก็ตอ้งเปลีย่นบทบาทมาเปน็

ผู้บริหารและผู้ประสานงานแทน		เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานงาน

จากทุกภาคส่วน	 ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 ทั้งภาค

รัฐและเอกชน	ต้องมีการปรับเอาเทคโนโลยีมาใช้	ทั้งในการลง

ทะเบียนและการ	run	processes	ต่าง	ๆ 		ต้องมีการบริหารคน	

งบประมาณ	จิปาถะ	โดยที่ตัวสถานีกลางบางซื่อยังไม่ได้เปิดใช้

งาน	ไม่มีอุปกรณ์ใด	ๆ	เรียกว่ามีแต่ฝ้ากับเพดาน	เริ่มกัน	from	
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the	scratch	จริง	ๆ 	ประสบการณ์ครัง้น้ีทำาให้พีต่ระหนักถึงพลงั

แห่งความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่	เป็น	powerful	collaboration	จาก

ทกุภาคสว่น	ทัง้รัฐและเอกชน	จากทกุกระทรวง	ทบวง	กรม	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคม	และการรถไฟ	ที่อยู่สู้กับเรา

จนถึงวันปิดศูนย์ในวันที่	30	กันยายน	2565	ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

ของการคงสถานะโควิด-19	เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

Q:  ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการเป็นผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้จังหวัดตรังค่ะ

A:   อันนี้ก็ชะตาชีวิตเหมือนกันค่ะ	 เดิมถูกวางตัวส่งมาเรียน
เพื่อไปทำางานที่น่ัน	 แต่ไม่ได้ทำา	 จนปลายปี	 2565	 จบภารกิจ

บางซื่อแล้ว	พอดี	ผอ.รพ.โรคผิวหนัง	จ.ตรัง	ต้องย้ายไปปฏิบัติ

งานที่อื่น	ทำาให้ขาด	ผอ.	ท่านอธิบดีกรมการแพทย์	(นพ.ธงชัย	

กีรติหัตถยากร)	ก็ขอให้พี่ไปชว่ยปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง	ผอ.รพ.

โรคผิวหนังเขตร้อน	จ.ตรงั	อกีตำาแหน่งหน่ึงควบคูไ่ปกับการเปน็	

ผอ.สถาบนัโรคผิวหนัง	ก็ทำาควบคูกั่นจนวนัที	่18	เมษายน	2566	

ซึง่พี่ไดล้าออกจากราชการ	มารับตำาแหน่งผู้อำานวยการองคก์าร

เภสัชกรรมค่ะ

Q:  เห็นการพัฒนาและบทบาทของสถาบันโรคผิวหนัง

แล้ว อยากทราบแรงจูงใจว่าทำาไมอาจารย์ถึงได้สมัครมา

เป็นผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรมคะ 

A:   โดยความต้ังใจเดมิพีค่ดิอยูก่่อนแลว้วา่	ถ้าตกึใหมส่ถาบนั
โรคผวิหนังเสรจ็	จะขอพกั	และลาออกจากราชการ	ซึง่ก็บงัเอญิ

ตอนชว่งทีเ่ริม่บอกกลา่วผู้ ใหญว่า่จะลาออก	ประจวบเหมาะกับ

ทางองค์การเภสัชกรรมเริ่มกระบวนการสรรหาผู้อำานวยการ

ท่านใหม่	เพราะ	ผอ.ท่านเดิมคือ	ท่านวิฑูรย์	ด่านวิบูลย์	เกษียณ

อายุราชการ	 (เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ	

ตำาแหน่งผู้อำานวยการจะเกษียณตามวันเกิดเมื่ออายุครบ	60	ปี 

บริบูรณ์)	 เมื่อผู้ ใหญ่ที่พี่เคารพนับถือหลายท่านทราบเรื่องที่

พี่จะลาออก	 ก็เลยชักชวนให้มาลองสมัครทำางานที่องค์การ

เภสัชกรรม	 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม	และที่สำาคัญคือโดยส่วน

ตัวแล้ว	 พี่มีความประทับใจกับบทบาทขององค์การเภสัชกรรม	

ในช่วงวิกฤติโควิด-19	 เป็นอย่างมากอยู่ก่อนแล้ว	บทบาทของ

องค์การเภสัชกรรมในฐานะที่เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคง

ทางยาและเวชภัณฑข์องประเทศน้ัน	ทัง้สำาคญัและทา้ทาย	ก็เลย

ลองสมัครเข้ารับการสรรหาดู	จนได้รับการคัดเลือกในที่สุดค่ะ

Q:  ซึ่งหมายความว่า ตอนน้ีอาจารย์ ได้ลาออกจาก

ราชการแล้ว

A:   พี่ได้รว่มทำาพธีิวนัสถาปนาสถาบนัโรคผิวหนังครบรอบ	51	
ปี	เมื่อวันที่	18	เมษายนเสร็จสิ้น	ก็ลาออกจากราชการ		และ

มารับตำาแหน่งผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรมเมื่อวันที่	 19	

เมษายนที่ผ่านมาค่ะ	 ทั้งน้ีองค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ

หนึ่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข	ดังนั้นการจะเป็นผู้อำานวย

การก็ต้องลาออกจากราชการก่อนค่ะ

Q:  ส่ิงทีอ่าจารยต์ัง้ใจจะพฒันาองคก์ารเภสัชกรรมมอีะไร

บ้าง และต้องปรับตัวเยอะไหมคะ

A:  ขอตอบคำาถามทา้ยก่อน	วา่ตอ้งปรับตวัเยอะพอสมควรคะ่	
เพราะงานขององค์การเภสัชกรรมจะเป็นทั้งก่ึงรัฐและเอกชน	

คือภาระหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์	 แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง

มีตัวชี้วัดเชิงธุรกิจในแง่ผลกำาไรอยู่ด้วย	 ขนาดขององค์กรก็

ใหญข่ึน้สบิเทา่	จากทีเ่คยบรหิารสถาบนัโรคผิวหนังทีม่เีจ้าหน้าที	่

300-400	 คนก็ต้องมาทำางานกับเจ้าหน้าที่	 3,000-4,000	 คน		

จากที่บริหารเงินและงบประมาณปีละ	500-600	ล้านบาท	มาก
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สุดคือหลักพันล้าน	 แต่ที่องค์การเภสัชกรรมคือเป็นหลักหมื่น

ล้านบาท	 เพราะฉะนั้น	 แค่ขนาดของงานและความรับผิดชอบ

ก็มากขึ้นเป็นสิบ	 ๆ	 เท่า	 ก็ต้องปรับตัวเยอะพอสมควรค่ะ	 แต่

ก็สู้สุดใจค่ะ	 เพราะจริง	 ๆ	 แล้วทุกอย่างคือการทำางานเป็นทีม	

องค์กรจะใหญ่แค่ไหน	ถ้าทีมแข็งแกร่งก็ฝ่าฟันไปได้ค่ะ

	 	 ส่ วนตอบคำาถามแรกว่ าตั้ ง ใจจะพัฒนาองค์การ

เภสัชกรรมไปยังไง	 หลัก	 ๆ	 ก็คือ	 ทำาให้การเป็นองค์การหลัก

เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ	 มีความแข็ง

แรงขึ้น	 ทันสมัยขึ้น	 สามารถนำาหน้าหรืออย่างน้อยก็เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ได้อย่างทันท่วงทีและ

มีประสิทธิภาพค่ะ	 ซึ่งการจะพัฒนาไปให้ได้ตามเป้าหมายน้ีก็

มีความท้าทายหลายอย่าง	 ทั้งสภาพตลาดหลังยุคโควิด-19	 ที่

ไม่เหมือนเดิม	 การที่เราไม่สามารถหลีกหนีการเป็นตลาดเสรี

ได้	 ทำาให้ปัจจัยบางอย่างที่เป็น	 competitive	 advantages	

ขององค์การเภสัชกรรมก็จะลดลง	 การเปิดตลาดใหม่	 ๆ	 ช่อง

ทางการตลาดใหม	่ๆ 	การพฒันานวตักรรมใหม	่ๆ 		การประยกุต์

ใชเ้ทคโนโลย	ีเพื่อให้การทำางานมปีระสทิธิภาพมากขึน้	มากมาย

หลายเรื่องเลยค่ะ	 แต่ก็ถือเป็นความท้าทายของชีวิตค่ะ	 ก็จะ

พยายามทำาทกุอยา่งให้ดีทีส่ดุคะ่	ขอเวลาทำางานสกัพกัหน่ึงนะคะ	

แต่จะ	Try	my	best	ในทุกประเด็นค่ะ

Q:  สุดทา้ยอยากให้อาจารยช์ว่ยฝากอะไรถึงศษิยเ์ก่าและ

น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ ในปัจจุบันด้วยค่ะ

A:   ไมม่อีะไรจะฝากมากคะ่	แตอ่ยากจะเรียนทัง้อาจารยแ์ละ
พี่	ๆ	น้อง	ๆ	แพทย์	ม.อ.ค่ะ	ว่าดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์

เก่าของที่น่ีค่ะ	 ขอให้ทุกท่านได้มีความสุข	 และสนุกกับการได้

ทำางานเพื่อประเทศชาติ	ไม่ว่าจะบทบาทใด	ๆ	ก็ตาม		และถ้ามี

โอกาสที่จะได้เรียนรู้ก็อยากจะให้ฉวยโอกาสนั้นไว้ค่ะ

	 	 จะเห็นวา่ประวตัขิองพี	่จะมภีาคการเรียนเยอะพอสมควร

เพราะตัวเองมีฐานความเชื่อว่า	 ชีวิตมนุษย์เมื่อเทียบกับใด	 ๆ	

แลว้แสนสัน้	แตอ่งคค์วามรูแ้ละประสบการณต์า่ง	ๆ 	น้ันเปน็การ

สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น	ถ้าเราได้มีโอกาสเรียนก็จงเรียน	แล้วนำาเอา

ความรู้น้ันไปประยุกต์และปรับใช้กับบริบทแห่งชีวิตจริงก็จะ

ชว่ยทำาให้เราไมต่อ้งลองผิดมากเกินไป	แตข่ณะเดยีวกันก็มแีกน

หรือแนวที่ให้เราไดล้องถูกอยา่งรวดเรว็มากขึน้	ฐานของชวีติพี่

นอกจากการศึกษาระดับต้นแล้ว	 การที่ได้เรียนแพทย์ที่	 ม.อ.ก็

เป็นการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สำาคัญ	 เป็นพื้นฐานใน

การประกอบวิชาชีพ	 ในการทำางานที่สำาคัญที่สุดค่ะ	ก็ขอกราบ

คณุครอูาจารยม์าพรอ้มกับการสมัภาษณน้ี์ดว้ยคะ่	ขอบพระคณุ

มากค่ะ.
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ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า

นพ.นิติ  เหตานุรักษ์์ 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

(รุ่น 15)

สัมภาษณ์: นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล

	 	 ารศิษย์เก่าฉบับน้ี	 เปิดคอลัมน์ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า	 

	 	 เปน็เวทแีนะนำาศษิยเ์ก่าของเราในทกุวงการ	ที่ได้สรา้งชื่อ

เสียงเป็นที่น่าภาคภูมิใจ	ของชาวสงขลานครินทร์	สำาหรับฉบับ

นี้ขอแนะนำาให้รู้จักกับ	นายแพทย์นิติ	เหตานุรักษ์	

 

Q:  ขอให้แนะนำาตัวให้พวกเรารู้จักครับ

A:   สวสัดีครับ	ผมนายแพทยนิ์ต	ิเหตานุรกัษ์	เปน็คนกรงุเทพ
โดยกำาเนิด	 เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนจำานงค์วิทยา	 เขต

ห้วยขวาง	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และตอนปลายที่โรงเรียน

บดินทรเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรป์ี	2530	เปน็แพทยส์งขลา	รุน่	15	

จบปี	2536	บรรจุที่โรงพยาบาลสระบุรี	เมื่อ	1	เมษายน	2536	

เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ในแผนกออร์ โธปิดิกส์	 จนมิถุนายน	 2538	

ก็ไปศึกษาต่อทางด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะ	 ที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	3	ปี	จบแล้วกลับมาทำางานต่อ	ในปี	2541	ที่โรง

พยาบาลสระบุรี	ในปี	2542	ช่วงครึ่งปีหลัง	ก็ไปศึกษาต่อด้าน

การส่องกล้องระบบปัสสาวะ	 (Endourology)	 ที่	 Singapore	

General	Hospital	ประเทศสงิคโปร	์แลว้กลบัมารบั

ราชการต่อที่สระบุรี	ซึ่งมีศูนย์แพทยศาสตร์	ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สอนนักศึกษาแพทย์	ชั้น

คลินิก	(ปี	4-6)	หน้าที่หลักก็คือเป็นศัลยแพทย์ระบบ

ปัสสาวะ	 ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบปัสสาวะ

ของโรงพยาบาลสระบรุแีละจงัหวดัใกลเ้คยีงทัง้หมด	

เนื่องจากมีแพทย์ด้านน้ีเฉพาะที่โรงพยาบาลสระบุรี		

ในป	ี2554	ไดส้มคัรเปน็กรรมการสมาคมศลัยแพทย์

ระบบปัสสาวะ	 แห่งประเทศไทย	 จากการเลือกตั้ง	

วาระ	2	ปี	ผมอยู่ในวาระ	4	วาระรวม	8	ปี	จนหมด

วาระในปี	2562		

ส
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  ด้านวิชาการ	 เป็นอาจารย์สอนด้านศัลยกรรมระบบ

ปัสสาวะ	ที่โรงพยาบาลสระบุรี	ตั้งแต่ปี	2541	จนถึงปี	2561	

ในเรื่องบริหาร	ประมาณปลายปี	2549	ได้รับมอบหมายหน้าที่

เป็นหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมเป็นอยู่ประมาณ	 7	 ปี	 จนถึงปี	

2557	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ	(พรส.)		ดูแลแผนยุทธศาสตร์	ของโรงพยาบาล	

ตน้ป	ี2559		ขยบัขึน้มาเปน็รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทยข์อง

โรงพยาบาลสระบุรี			ต่อมา	5	มกราคม	2561	ได้รับการแต่ง

ตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลเสนา		และ	7	ตุลาคม		2563		

ไดย้า้ยมาเปน็ผู้อำานวยการ	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์		และปจัจุบนั

ดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค	ครับ

  ในด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหาร	 หลักสูตรที่ได้

รับการอบรมคือ	 ปี	 2555	 หลักสูตรพัฒนารองผู้อำานวยการ

ฝ่ายการแพทย์	รุ่นที่	6	และหลักสูตรบริหารโรงพยาบาล	ของ

รามาธิบดี	(CEO	s3)	หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหา

ลัยธรรมศาสตร์	 และปี	 2553	 หลักสูตรผู้บริหารศูนย์แพทย-

ศาสตรศึกษา	(MSE	11)	

และเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข	

(นบส.	33	)	ในปี	2559		และปี	2562	เรียนหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข	 รุ่นที่	 1	 (นบส.สธ.1)	 และ	

ส.นบส.กพ.	รุ่นที่	13

  ดา้นชวีติครอบครัว	สมรสกับนางมณฑาทพิย	์เหตานุรกัษ	์ 

พยาบาลวิชาชีพ	จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีบุตรด้วยกัน	 3	 คน	 คนที่	 1	 นางสาวปัณฑิตา	 เหตานุรักษ์	 

จบสถาปัตยกรรมศาสตร์	 (ผังเมือง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

(2562)	คนที่	2	นางสาวปัณณพร		เหตานุรักษ์	จบแพทยศาสตร์	

รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	(2565)	คนที่	3	นายปัณณวัฒน์		

เหตานุรักษ์	กำาลังศึกษาขึ้นชั้นปีที่	3	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับ

Q:  ผลงานที่ภาคภูมิใจมีอะไรบ้างครับ

A:   สำาหรบัผลงานดา้นบริหาร	ผมผ่านงานประธาน	service	
plan	หลายสาขา	ในเขตสขุภาพที	่4	เชน่	สาขาศลัยกรรม		สาขา

มะเรง็		palliative	care	และ	intermediate	care	และสาขาทีย่งั
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ดำาเนินการอยู่ตลอด	คือสาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา		ตั้งแต่	

มนีาคม	2559	ทัง้ที่โรงพยาบาลสระบุรแีละโรงพยาบาลเสนา	ที่

โรงพยาบาลเพชรบรูณผ์มสนบัสนนุและดำาเนนิการตอ่ดา้นการ

บริจาคอวัยวะและดวงตา	เพื่อให้มีอวัยวะปลูกถ่ายให้กับคนที่มี

ปญัหาตอ้งปลกูถ่ายอวยัวะ	ในปี	64	โรงพยาบาลเพชรบรูณ	์เปน็

อันดับหนึ่งของประเทศในการบริจาคดวงตา	 45	 ดวงตา	 และ

เมื่อ	4	กรกฎาคม	65	มีการปลูกถ่ายกระจกตาเป็นครั้งแรกใน

โรงพยาบาลเพชรบรูณ์	3	ราย	จรงิๆแลว้เราไมม่จัีกษุแพทยด์า้น

กระจกตา	แต่เราเชิญอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มาทำาการปลูกถ่ายกระจกตาให้ครับ		

Q:  ปจัจัยสู่ความสำาเร็จในการทำาโครงการปลูกถ่ายอวยัวะ

มีอะไรบ้างครับ 

A:   การบริจาคอวัยวะมีพลังอยู่	 5	 ด้าน	 ครับ	 อันดับที่หนึ่ง	
ที่สำาคัญคือผู้บริหารระดับสูง	 รัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวง	 ท่าน

ให้การสนับสนุน	 ในโรงพยาบาลของเราเอง	 ผู้บริหารของ

องค์กรก็มีความสำาคัญ	ในการส่งมอบภารกิจ	ความรับผิดชอบ

ต้องชัดเจน	 โดยเฉพาะรองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์และ

ฝ่ายการพยาบาลในการช่วยกันขับเคลื่อน	 เรื่องที่สองก็คือทีม

สะพานบุญ	 ทีมพยาบาลผู้ประสานผู้บริจาคอวัยวะ	 ส่วนใหญ่

จะมีโรงพยาบาลละหน่ึงคนที่ผ่านการอบรมจะทำางานน้ีสำาเร็จ	

ต้องเหนื่อยมาก	 จึงต้องจัดตั้งเป็นทีม	 มีคนเข้ามาเก่ียวข้อง

หลายคน	แกนหลักคือพยาบาลผู้ประสานผู้บริจาคอวัยวะ	และ

ทีมแพทย์ก็ต้องมีส่วนร่วม	ก็ต้องมีศัลยแพทย์ทั่วไป	ศัลยแพทย์

ระบบสมอง	ศลัยแพทยร์ะบบปสัสาวะ	รวมถึง	อายรุแพทยท์ัว่ไป

และอายุรแพทย์โรคไตและจักษุแพทย์ด้วย	

	 	 มสีหวชิาชพีอื่นทีเ่ก่ียวขอ้ง	ไมว่า่จะเปน็เทคนิคการแพทย	์

ห้อง	lab	ธนาคารโลหิต	สังคมสงเคราะห์	สรุปให้เป็นงานของ

ทางโรงพยาบาล	 ส่วนที่สาม	 พลังจากผู้บริจาคอวัยวะ	 ต้อง

สื่อสารก็คือเรื่องของความเชื่อ	 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่

ตอ่เนื่อง	เชญิชวน	ในโรงพยาบาลควรจะมภีาพ	มบีอร์ดให้ความ

รู้ทางด้านการบริจาคอวัยวะให้ทราบ	รวมไปถึงผู้บริหารต้องให้

ความสำาคัญการไปมอบ	 พวงหรีดให้แก่ญาติร่วมกับการเชิดชู

เกียรติ	ในงานฌาปนกิจ	สวดอภิธรรม	จะตระหนักรู้ ในวงกว้าง

ไปเรื่อย	ๆ 	สีค่อืพลงัจากผู้รบัการปลกูถ่ายอวยัวะซึง่จะมอีอกมา

ตามสื่อ	การได้รับการปลูกถา่ยกระจกตา	ไต	ทำาให้คุณภาพชีวิต

ดีขึ้น	ทำาให้สังคมรับรู้ว่ามีผู้รอรับบริจาคตา	17,000	คน	รอไต	

เกือบ	7,000	คน	คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น	พลังที่ห้าคือพลังจาก

สื่อมวลชน	อย่างที่โรงพยาบาล	ก็จะเชิญสื่อมวลชน	ผู้สื่อข่าว

ทอ้งถ่ินมาเก็บภาพชว่ยทำาสื่อออกไปในจังหวดั	ในระดบัประเทศ

ก็เปน็การประชาสมัพนัธ์ครับ	และในปงีบประมาณ	2566	ผมได้

รบัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสขุให้เปน็ประธาน	Service	

plan	สาขานี้	ก็ได้เดินสายไปบรรยายในจังหวัดต่างๆเพื่อเยี่ยม

เสริมพลังจนผ่านมาครึ่งปีงบประมาณ	 2566	 เรามีผลงานเกิน

กว่าปีงบประมาณ	2565	ทั้งปี	ผมต้องขอขอบคุณพลังบุญจาก

ทุกโรงพยาบาลในประเทศที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานบริจาคและ

ปลูกถ่ายอวัยวะครับ
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Q:  เป็น ผอ.มาสองโรงพยาบาล วันน้ีมองปัญหาของ

กระทรวงสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพของ ประชาชนที่จะ

เป็นโอกาสพัฒนาอย่างไรบ้าง

A:   เป็นผู้อำานวยการ	 สิ่งสำาคัญที่สุดในหน้าที่ของท่านคือ
ประเด็นที่หน่ึงต้องทำาให้ โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งในการดูแล

สุขภาพให้แก่คนในพื้นที่	 จะทำายังไงให้คนในพื้นที่ที่ ไม่สบายได้

รับการดูแล	ผู้รับบริการได้รับบริการในโรงพยาบาลของเรา	ไม่

ตอ้งลำาบากเดินทางไปโรงพยาบาลไกล	ๆ 	พฒันาให้	CMI	สงูขึน้	 

เป็นการยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาล	 ไม่ต้องส่งต่อ 

ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น	 ประเด็นสำาคัญคือให้เกิดการรักษา

ให้เหมาะสม	 ยกตัวอย่างในโรงพยาบาลจังหวัด	 ควรรักษาได้

เป็นส่วนใหญ่	 จะส่งต่อก็ต้องเป็นเคสที่ยุ่งยาก	 ซับซ้อนจริง	 ๆ	

เช่นการผ่าตัดหัวใจ	 การผ่าตัดเส้นเลือดแดง-ใหญ่	 ต้องใช้ผู้

เชี่ยวชาญระดับสูง	 โดยนำาโรคที่โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัด

ต้องให้การดูแลรักษาได้	 มาวิเคราะห์ความต้องการและปัญหา

ของพื้นที่	 ประเด็นที่สองที่สำาคัญนอกจากพัฒนาศักยภาพ	 คือ	

ต้องคอยดูให้ขวัญและกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	คอยดูว่ามีความ

ขาดแคลนในครุภัณฑ์	 เครื่องมือแพทย์	 รวมทั้งสถานที่ทำางาน

ยังขาดแคลนอะไร	 จะทำาให้คนมีความสุขในการทำางานมาก

ขึ้นได้อย่างไร	 ประเด็นที่สามคือการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรง

พยาบาล	 ในตลอดสองปีที่ผ่านมาผมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุก

หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	 ให้ผู้ป่วยและญาติ	 ได้รับ

ความสะดวกสบายในด้านอาคาร	สถานที่	ระบบระบายอากาศ	

ระบบแสง	เสียงรบกวนในแผนกผู้ป่วยนอก	และที่นั่งรอแออัด

ไหม	สิง่แวดลอ้มสว่นทีส่อง	เพื่อให้การทำางานของหมอ	พยาบาล

สะดวกสบาย	 แสงสว่างเพียงพอไหม	 มีระบบปรับอากาศของ

โรงพยาบาลรวมทั้งห้องทำางานคุณพยาบาล	เทคนิคการแพทย์	

นักกายภาพบำาบัด	 ทันตแพทย์	 แผนกเจ้าหน้าที่	 กลุ่มภารกิจ

อำานวยการ	ฝ่ายสนับสนุน	สถานที่	ที่ทำางานดีมีความสำาคัญใน

การผลิตผลงานที่ดี	ประเด็นที่สี่ก็คือต้องมีพื้นที่พักผ่อน	

	 	 ในโรงพยาบาลมบีคุลากรกวา่	1,800	คน	เรามสีถานทีพ่กั

ผ่อนระหว่างช่วงกลางวัน	 ให้มารับประทานอาหาร	 มีห้องน้ำา	
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สถานที่ออกกำาลังกาย	 fitness	 center	 สนามฟุตบอล	 สนาม

บาสเกตบอล	สว่นทีจ่อดรถทีย่งัไมเ่พยีงพอทีต่อ้งดำาเนินการอนั

นี้ต้องนำาทั้ง	4	ประเด็นเป็นหลักสำาคัญในการบริหาร	

Q:  ทราบวา่ทา่นมาชว่ยดแูลรักษาผู้ปว่ยดว้ย ใช่ไหมครบั

A:   ทกุวชิาชพีมีความสำาคญัในการทำางานให้กับโรงพยาบาล
ในสามด้าน	คอื	บรกิาร	วชิาการ	และ	บรหิาร	เพยีงแตอ่ตัราสว่น

ของแตล่ะงานอาจจะไมเ่ทา่กันในแตล่ะคนแตล่ะชว่งเวลา	ตอน

ผมเป็นแพทย์ประจำา	มิติการบริหารอาจจะน้อย	วิชาการก็เป็น

กรรมการสมาคม	รว่มประชมุวชิาการ	สว่นบรกิารก็ทำาหน้าที่ใน

การเป็นศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะดูแลผู้ป่วย	 แต่เมื่อทำาหน้าที่

บริหาร	 สัดส่วนของด้านวิชาการก็ลดลง	 แต่บทบาทให้บริการ

ดา้นความเปน็แพทยย์งัคงอยู	่ในวนัน้ี ไดท้ำางานศลัยแพทยร์ะบบ

ทางเดินปัสสาวะมามากกว่า	25	ปี	ก็จะมีทักษะที่เป็นประโยชน์

ต่อการดูแลรักษาคนไข้	ยังตรวจผู้ป่วยและผ่าตัดและไม่ไปแย่ง

ห้องผ่าตัดแพทย์ประจำา	 โดยออกโอพีดีทุกวันศุกร์	 	 เนื่องจาก

มีเวลาน้อยลง	ก็จะพยายามเซตเคส	4	โมงครึ่งถึง	6	โมงครึ่ง	

จะผ่านอกเวลาโดยไม่เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา	 ไม่ว่าจะเป็น

ค่า	 workload	 ค่าเวร	 ทำาให้เราสบายใจ	 ประเด็นสำาคัญคือ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยังขาดแคลนศัลยแพทย์ระบบทางเดิน

ปัสสาวะ	 แต่เดิมก็มีแพทย์	 2	 ท่าน	 ถึงเกษียณหน่ึงท่าน	 ดูแล

คนไข้เยอะมาก	จึงช่วยน้องหมอเขาแล้วก็เป็นที่ปรึกษา	พัฒนา

ทักษะน้องที่เพิ่งจบก็เป็น	win	win	situation		ประชาชนคน

เพชรบูรณ์ที่มีปัญหาด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะก็ได้รับการ

รกัษาน้ี ได้มาตรฐาน	ในเวลาทีเ่หมาะสม	ไมต่อ้งเดนิทางไปรักษา

ที่จังหวัดอื่น	ลองนับดูปีนึงผมผ่าตัดเคสใหญ่ปีละกว่า	200	ราย	

Q:  มหีลักการในการทำางานอยา่งไร จนงานประสบความ

สำาเร็จแทบทุกด้าน

A:   ผมมีหลักคิดหน่ึงคือ	 “ทำาหน้าที่ในการรับผิดชอบให้

ดีที่สุด”	 ไม่ว่าอยู่ในตำาแหน่งใดฐานะใด	 เป็นหน้าที่ของเราทำา

หน้าที่ให้ดีที่สุด	ข้อที่สองก็คืออาจารย์	สงัด	จิตตะยโสธร	อดีต- 

ผู้อำานวยการโรงเรียนบดนิทรเดชา		ทา่นสอนคำาขวญัทีผ่มยดึถือ

มาตลอด	คอื	“ถ้ารูจ้กัขอ ตอ้งรูจั้กให้”	ในสว่นตวั	โรงพยาบาล 

ให้สถานที่ทำางาน	 ให้ชื่อเสียงให้ทักษะ	 ส่งไปอบรม	 ผมก็ต้อง

ตอบแทนนะครับ	ต้องทำางานในการช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาล

ให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของประชาชน	 เป็นสองข้อหลักที่

ยึดถือมาตลอด	 ในช่วงหลังในการบริหารอีกสองข้อที่เพิ่มขึ้น	

คือ	“โลกธรรม 8” (มีลาภ	เสื่อมลาภ	มียศ	เสื่อมยศ	มีชื่นชม	

มีนินทา	มีสุข	มีทุกข์)	สี่คู่นี้เป็นวัฏจักรของชีวิต	ขึ้นอยู่กับแต่ละ

ช่วงเราจะเจอสิ่งใด	ทำาให้เราเข้าใจชีวิต	อดทน		รอจนไปสู่ชีวิต

อกีดา้นทีคู่กั่น	กรณีทีเ่ราอยูด่า้นลบให้เปน็บวก	ในดา้นทีเ่ปน็บวก

ก็ตอ้งตระหนักวา่สกัวนัก็ตอ้งมดีา้นลบเกิดขึน้ในชวีติครบั	ตอ้งมี

คนไมช่อบฉะน้ันตอ้งมองให้รอบดา้น	อกีขอ้หน่ึงก็คอื	“เหรยีญมี

สองด้าน”	ท่านทำาสิ่งใด	จะให้ ใจคนชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไป

ไม่ได้	 ต้องรับฟังในทีมผู้บริหารในการตัดสินใจ	 ทั้งห้าท่านรอง 

ผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย	์รองพยาบาล	รองบริหาร	รองปฐมภูม	ิ 

รอง	 พรส.	 ต้องทำางานเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันพูดคุยปรึกษากัน

บ่อย	กินข้าวเที่ยง	ปรึกษาจะเอายังไง		

Q:  ทา้ยทีสุ่ดมองสถาบนั ม.อ.ทีส่รา้งพวกเราอยากจะฝาก

ขอ้คดิมายงัศษิยเ์ก่าหรอืศษิยป์จัจุบนั ทำายงัไงให้ชวีติประสบ

ความสำาเร็จ 

A:   ผมจบเมื่อปี	2536	เมื่อปลายปี	2565	ได้กลับ	มา	ม.อ.	
อกีครัง้	คณะแพทยศาสตรเ์จริญก้าวหน้าขึน้มากสถานที่ใหญ่โต	

กวา้งขวาง	ก็อยากให้พวกเรามคีวามภาคภูมใิจที่ในชวีติของเรา

ที่ ได้เป็นส่วนร่วมของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 คณะแพทย์สอนให้เราเป็นหมอที่ดี	 ที่จะรับใช้พี่น้อง

ประชาชน	พระราชดำารัสของสมเด็จพระราชบิดา	 เป็นสิ่งที่ผม

ยึดถือมาตลอด	 “คิดถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง”	 หน้าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	

ผมก็ได้อัญเชิญมาไว้เตือนสติ	 มีพระฉายาลักษณ์พระราชบิดา	

รวมทั้งหน้าห้องประชุมหรือผนังอาคารศัลยกรรม	 เพื่อเตือน

ใจ	 ให้ได้รำาลึกถึงพระราชดำารัสของสมเด็จพระบิดา	 ที่สอนเรา

มา	ยิ่งได้อัญเชิญมาเป็นนามของสถาบัน	ยิ่งต้องยึดมั่นเป็นเท่า 

ทวีคูณ	เราภูมิใจที่เป็นหมอสงขลา	อยากจะบอกเพื่อน	ๆ 	น้อง	ๆ 	 

ว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใคร	 ไม่ว่าทั้งความรู้	 ทักษะ	 แล้วก็ทัศนคติ	

หมอสงขลาไดอ้อกมาพฒันาในพืน้ทีท่ัง้ประเทศไทย	ไม่ใชเ่ฉพาะ

ในภาคใต้ที่ภาคเหนือ	น่าน	เชียงราย	หรือทางอีสาน	อุบล	ก็มี

รุ่นพี่เราไปอยู่ต้ังหลายท่าน	 รวมทั้งผมเองก็มาทำางานในภาค

กลาง		รวมทั้งเรายังมีศิษย์เก่าระดับ	อธิบดี	รองปลัดกระทรวง	

ผู้ตรวจราชการ	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลศนูย	์	โรงพยาบาลทัว่ไป	อยูห่ลายทา่น	เราตอ้งภูมใิจ	

ที่ได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของเราครับ.
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บทความพิเศษ

รางวัลที่ตราตรึงใจในชีวิต*
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์

	 	 ราบเรียน	ทา่นอธิการบด	ีรองอธิการบด	ีคณบดคีณะตา่ง	ๆ 	 

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าของคณะต่าง	ๆ 	ศิษย์ปัจจุบัน	และ

ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ	ก่อนอื่นผมใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 ที่ได้มอบรางวัลที่มีคุณค่ายิ่งน้ีให้กับผม	 และ

ได้เรียนเชิญให้ผมมากล่าวบนเวทีน้ี	 โดยผมขอเร่ิมต้นกล่าวถึง

ความผูกพันระหว่างผมกับ	ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ก่อนนะครับ

หาดใหญ่ในอดีต
	 	 ผมเป็นศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.รุ่น	 2	 ครับ	 หลายท่านคง

ไม่ทราบว่า	 ผมเป็นคนหาดใหญ่โดยกำาเนิด	 สมัยผมยังเด็กอยู่

นั้น	ได้เคยขี่จักรยานมากับเพื่อน	ๆ	จนถึงวัดปากน้ำา	ก็หมดเขต

เมืองหาดใหญ่แล้ว	เลยจากนั้นไปก็เป็นป่า	ต่อมาเมื่อเราทราบ

ขา่ววา่รัฐบาลมีโครงการสรา้งมหาวทิยาลยัแห่งใหมอ่ยู่ในที่ไกล

โพ้นไปจากวัดปากน้ำา	 พวกเราก็ต้ังหน้าตั้งตารอคอยเพื่อรอดู

มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่มีชื่อย่อรู้จักกันทั่วไปว่า	 ม.อ.	 หลังจาก

น้ันเราก็ได้ทราบข่าวมาว่า	 มีโครงการจะตัดถนนเส้นใหญ่ที่ไม่

เคยมีมาก่อน	ซึ่งคนหาดใหญ่เรียกว่า	ถนน	30	เมตร	(ปัจจุบัน

คือถนนราษฏร์ยินดี)	 ผมได้ ใช้ชีวิตอยู่ในหาดใหญ่ตั้งแต่เกิดจน

เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 จากน้ันผมก็ดำาเนินรอย

ตามพี่	 ๆ	 ด้วยการไปสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ

โอ้ กรุงเทพฯเมืองฟ้าอมร
	 	 ในชีวิตจริงที่ผมประสบมา	 กรุงเทพฯ	 ในยุคน้ัน	 (พ.ศ.	

2515)	 ไม่ใช่เมืองฟ้า	 แต่เป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัด

หนาแน่นมาก	ผู้ โดยสารต่างแออดัอยูบ่นรถเมล	์โดยเฉพาะเวลา

เร่งด่วน	เช่น	ช่วงเช้าที่โรงเรียนจะเปิด	สมัยนั้นผมหิ้วกระเป๋า

นักเรียนสดีำา	ใสห่นังสอืเฉพาะวชิาทีจ่ะเรียนในแตล่ะวนัเลม่หนา

หลายเล่มจนกระเป๋าหนักมาก	 นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ฟองน้ำา

รองไว้ ใต้หูห้ิวกระเป๋าเพื่อจะได้ไม่เจ็บมือ	 ผมยืนถือกระเป๋าที่

ปา้ยชว่งเชา้เพื่อรอขึน้รถเมล	์สายทีจ่ะผ่านหน้าโรงเรยีนเตรียม

อดุมศกึษา	พบวา่	รถทกุสายทกุคนั	มผู้ี โดยสารแออดัไปหมด	ลน้

มาจนถึงทางขึน้บนัไดรถเมล	์ซึง่มผู้ี โดยสารและเดก็นักเรียนยนื

ตรงบันไดอยู่แล้วหลายคน	 สำาหรับคนที่ยืนบันไดขั้นล่างสุดมัก

ต้องยืนเพียงขาข้างเดียวเท่าน้ัน	 เพราะมีผู้ โดยสารคนอื่นยืน

อยูด่ว้ย	ผมได้ไปยนืรอรถเมลด์ว้ยความหวงัวา่น่าจะมสีกัคนัทีม่ี

ผู้ โดยสารไม่หนาแน่นมาก	พอจะเบียดตัวเข้าไปยืนในรถเมล์ได้

โดยไมต่อ้งยนือยูบ่นบนัไดรถเมลอ์ยา่งน่าหวาดเสยีว	แตป่รากฎ 

ว่า	 รถเมล์ทุกคันที่มาจอดที่ป้ายก็ล้วนแต่มีผู้ โดยสารหนาแน่น

ทั้งสิ้น	 ในที่สุดผมจึงตัดสินใจขึ้นรถเมล์คันน้ันไปด้วย	 โดยมือ

ขา้งซา้ยจับราวตรงทางขึน้รถเมล	์สว่นมอืขา้งขวาห้ิวกระเปา๋ซึง่

หนักอึง้ไปดว้ยหนังสอื	สว่นเทา้ขา้งซา้ยผมยนือยูท่ีบ่นัไดรถเมล์

ด้านล่างได้เพียงเท้าเดียว	โดยเท้าข้างขวาไม่ได้ยืนเหยียบอะไร

ก

*	ปรับปรงุจากคำาบรรยายเนื่องในโอกาสไดร้บัรางวลัศษิยเ์ก่าดเีดน่	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ประจำาป	ี2565	ในด้านความสำาเรจ็ในอาชพี	หน้าทีก่ารงาน	โดยได ้

	 รับรางวัลและบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่	11	มีนาคม	2566	ณ	หอประชุมฉลองสิริราชสมบัติ	ครบ	๕๐	ปี	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่
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ไวเ้ลย	นับเปน็การเดนิทางทีห่วาดเสยีวและตื่นเตน้ทีส่ดุคร้ังหน่ึง

ในชีวิตของผม	 จนกลัวว่าจะพลัดตกจากรถเมล์ลงไปเสียก่อน	

ผมจึงตัดสินใจต้ังแต่ตอนน้ันเลยว่าจะขอกลับมาเรียนต่อมหา

วิทยาลัยใกล้บ้านในอำาเภอหาดใหญ่	 และขอลาแล้วกรุงเทพฯ

เมืองฟ้าอมร	ที่การจราจรติดขัดอย่างแสนสาหัส

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ในอดีต
	 	 เมื่อผลสอบ	 entrance	 ออกมาว่าผมสอบติดคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	ผมดีใจมาก	ทางมหาวทิยาลยัได้ ให้นักศกึษา

ใหมท่กุคนเดินทางพร้อมกันโดยรถไฟชัน้	3	ผมจึงไดม้ีโอกาสเจอ

เพื่อน	ๆ 	ที่จะไปเรียนคณะเดียวกันตั้งแต่อยู่บนรถไฟ	เพื่อนบาง

คนเป็นเด็กกรุงเทพฯ	ไม่เคยเดินทางไกล	ๆ	แบบนี้มาก่อน	พอ

ขบวนรถไฟจอดที่สถานีนครปฐมก็นึกว่าถึงหาดใหญ่แล้ว	 หยิบ

กระเปา๋จะลงจากรถไฟ	ผมเลยบอกไปวา่อยา่เพิง่ลง	บอกเพื่อน

ให้ทราบว่าหาดใหญ่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯเกือบ	1,000	กิโล	ดัง

น้ันคืนน้ีเราต้องนอนอยู่บนรถไฟและคงถึงหาดใหญ่พรุ่งน้ีช่วง

สาย	ๆ	

	 	 และแล้วในตอนสายของวันรุ่งขึ้นที่สถานีรถไฟชุมทาง

หาดใหญ่	 พวกเราพบว่า	 มีรุ่นพี่แต่งชุดนักศึกษามารอต้อนรับ

พวกเรากันหลายคน	 โดยมีท่านอธิการบดีสมัยน้ัน	 คือ	 ศ.นพ.

สวัสดิ์	 สกุลไทย์	 มารอต้อนรับพวกเราด้วยตัวเอง	 ทำาให้เกิด

บรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจมาก	จากนั้นก็มีรถบัสพาพวก

เราไปส่งยังหอพักต่าง	ๆ	ในรั้ว	ม.อ.	คณะแพทย์ในขณะนั้นยัง

ไม่มีตัวตึกของคณะเองและยังไม่มีโรงพยาบาล	 โดยอาจารย์

และข้าราชการต่างแยกย้าย	 ไปน่ังทำางานในบางส่วนของตึก

คณะวิทยาศาสตร์บ้าง	ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์บ้าง	ส่วนการ

ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลน้ัน	 พวกเราต้องไปขึ้นปฏิบัติงาน

ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ซึ่งในช่วงน้ันอาจารย์แพทย์ยังมีไม่พอ	

นอกจากจะไดแ้พทยจ์ากโรงพยาบาลหาดใหญ	่มาชว่ยสอนเปน็

อาจารย์แพทย์ ให้กับพวกเราแล้ว	 บางครั้งทางคณะก็ได้เชิญ

อาจารย์แพทย์จากกรุงเทพฯ	 มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนให้กับ

พวกเราด้วย	 ซึ่งอาจารย์เหล่าน้ีต่างก็ทุ่มเทเวลาให้กับพวกเรา

เป็นอย่างมาก	เพราะอาจารย์มาสอนได้แค่	2-3	วัน	อาจารย์จึง

ขอสอนเพิ่มในช่วงเวลากลางคืนอีก	2-3	ชั่วโมง	ให้กับพวกเรา	

ซึง่พวกเราก็ยนิดีเปน็อยา่งยิง่	เนื่องจากเกิดความกลวัวา่พวกเรา

จะเปน็นักศกึษาแพทยช์ัน้	2	ทีม่คีวามรู้น้อย	สูกั้บนักศกึษาแพทย์

ในกรุงเทพฯไม่ได้	จึงทำาให้พวกเรากระตือรือร้น	และขวนขวาย

หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำา

ฟ้าดินถิ่นไกลใครจะมา สู่แดนสงขลานครินทร์นี้
	 	 หาดใหญ่ในป	ีพ.ศ.	2527	แตกตา่งจากหาดใหญ่ในปจัจุบนั

มาก	 ตัวมหาวิทยาลัยเองก็อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ	

4	กิโล	บรรยากาศในมหาวิทยาลัย	หลัง	 6	 โมงเย็นไปแล้วจึง

เงียบเหงาเพราะขณะน้ันมีนักศึกษาอยู่ไม่ก่ีคณะ	 คณะละไม่ก่ี
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คน	นักศกึษาหลายคนจึงใชบ้รกิารรถตุก๊ตุก๊น่ังเขา้เมอืง	ซึง่มจุีด

หมายปลายทางอยูท่ีห่น้าโรงภาพยนตร์โอเดยีน	ถนนนิพทัธ์อทุศิ	

3	 ที่จะมีร้านขายของกินอยู่หลายร้าน	 ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ 

โอเดียนถูกทุบทิ้งไปแล้ว	และได้มีการสร้างศูนย์การค้าโอเดียน

ในบริเวณใกล้เคียงขึ้นมาแทน

	 	 อาจารย์แพทย์ของพวกเรา	 ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์หนุ่ม

สาวที่เพิ่งจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ 	

และมักมีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพฯหรือจังหวัดในภาคอื่น	ๆ 	การ

ตดิตอ่เดนิทางก็ไมส่ะดวกเหมอืนในปจัจุบนั	ไมม่ีโทรศพัทม์อืถือ	

การเดินทางไป-กลับ	หาดใหญ่-กรุงเทพฯ	ใช้รถไฟเป็นหลัก	ซึ่ง

มักถึงหาดใหญ่ล่าช้าอยู่เป็นประจำา	 อาจารย์แพทย์ที่ไม่คุ้นเคย

กับการใชช้วีติทีอ่ยูห่่างไกลบา้นมากหรือมพีอ่แมท่ีส่งูอายทุีต้่อง

คอยเปน็ห่วงอยูท่ีภู่มภิาคอื่น	จึงตดัสนิใจลาออกหรอืโอนยา้ยไป

ขอรบัราชการอยูท่ี่โรงพยาบาลอื่นแทน	พวกเราทีเ่ปน็นักศกึษา

แพทยต์า่งไดร้บัขา่วเศรา้เรื่องอาจารยล์าออกน้ีเปน็ระยะ	ๆ 	จน

มีการทายกันในหมู่พวกเราว่า	ใครจะเป็นอาจารย์คนถัดไปที่จะ

ขอลาออก	 ผมเองในฐานะนักศึกษาแพทย์ในขณะน้ัน	 มีความ

เขา้ใจและเห็นใจอาจารยท์กุคนทีข่อลาออกหรอืโอนยา้ย	แลว้ก็

ตั้งคำาถามกับตัวเองว่า	หากเป็นเช่นนี้ต่อไป	คณะแพทย์	ม.อ.ใน

อนาคตจะเปน็เชน่ไร	ในเมื่อผมเปน็คนหาดใหญ	่เกิดหาดใหญ	่โต

ทีห่าดใหญ	่ผมคงใชช้วีติทีห่าดใหญต่่อไปได้	หากผมได้รบัเลอืกให้

เป็นอาจารยแ์พทยข์องทีน่ี่	เมื่อคดิไดเ้ชน่น้ีแลว้	ผมก็มุง่มัน่ตัง้ใจ

ที่จะสมัครเป็นอาจารย์แพทย์ของ	ม.อ.ทันทีที่เรียนจบ	แม้ขณะ

น้ัน	 อ.นพ.จำาลอง	 บ่อเกิด	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ได้ชวนให้ผมไปทำางานที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ตาม	 ผมกล่าว

ขอบพระคุณอาจารย์	แต่เรียนให้อาจารย์ทราบว่า	ผมตัดสินใจ

สมัครเป็นอาจารย์แพทย์ของ	ม.อ.	ไปแล้ว

ม.อ.กับผม ยิ่งกว่าความผูกพันมั่นเกลียว
	 	 สมัยผมทำางานอยู่ที่	 ม.อ.	 เคยมีคนถามผมต่อหน้า	 

ผศ.ดร.ปติิ	ทฤษฎิคณุ	(อาจารยส์อนวชิาเภสชัศาสตร	์อยูท่ีค่ณะ

วิทยาศาสตร์	 ม.อ.)	 ว่าผมอยู่มากี่ปีแล้ว	 อ.ปิติ	 ซึ่งรู้จักผมดีได้

ชว่ยตอบให้แทนวา่	“จะให้นับต้ังแต่ชว่งสมัยทีพ่เิชฐเป็นนักศกึษา

เลยหรือเปล่า”	 และหากนับจนถึงวันน้ีซึ่งเป็นวันที่ผมอายุเกิน	

65	 ปีบริบูรณ์ไปแล้ว	 เรียกได้ว่ากว่าคร่ึงหน่ึงของชีวิต	 ผมได้

ใช้ชีวิตอยู่ใน	ม.อ.แห่งนี้	ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์	ในช่วง	

พ.ศ.	 2517-2523	 และผมได้รับบรรจุเข้ารับราชการ	 เมื่อวัน

ที่	1	เมษายน	2525	จวบจนเกษียณอายุราชการ	เมื่อวันที่	30	

กันยายน	2560	ชีวิตผมจึงมีความผูกพันกับ	ม.อ.มาก	ลูก	ๆ 	ทั้ง	

5	คนของผมต่างก็เกิดที่โรงพยาบาล	ม.อ.	ผมได้พักอาศัยอยู่ใน

บา้นพกัของมหาวทิยาลยัอยา่งมคีวามสขุ	ได้ไปวิง่ออกกำาลงักาย

รอบอ่างน้ำาอยู่บ่อย	ๆ	เดิมทีตอนลูกยังเล็ก	ๆ	ผมต้องขับรถไป

รับไปส่งลูกด้วยตนเอง	แต่พอลูกโตแล้วก็สามารถใช้บริการขึ้น

รถบัสของมหาวิทยาลัย	 ที่มารับ-ส่งลูกถึงหน้าบ้านได้	 นับเป็น

ความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง	จนผมเคยคิดว่าหาก	ม.อ.เปิด

ให้มกีารเชา่ทีด่นิไดผ้มก็จะขอเชา่	เพื่อพกัอาศยัอยู่ใน	ม.อ.	น้ีตอ่

ไปไมอ่ยากยา้ยไปไหนเลย	เพราะสำาหรบัผมแลว้	ม.อ.คอื	สถานที่

เรยีน	ประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู้ ให้กับผม	เปน็สถานทีท่ำางาน

ของผม	เป็นบ้านที่พักอาศัยให้กับผม	ได้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวก

สบายและมีความสุข	ตั้งแต่เริ่มทำางานจนเกษียณอายุราชการ

ชีวิตกับการทำางาน
	 	 การประสบความสำาเร็จในชีวิต	 (successful	 life)	 กับ

ความพึงพอใจในชีวิต	 (satisfied	 life)	 สองเรื่องน้ี ไม่ใช่เรื่อง

เดยีวกันนะครบั	แมฟ้งัดแูลว้อาจจะมบีางสว่นทีท่บัซอ้นอยูก็่ตาม	

วันน้ีผมได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 ด้านความสำาเร็จในอาชีพ	

หน้าที่การงาน	อาจถือได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่า
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ผมมีชีวิตที่ประสบความสำาเร็จแล้ว	แต่ผมเองก็รู้สึกพึงพอใจใน

ชีวิตในหลาย	ๆ	ด้านของผมด้วยเช่นกัน

	 	 การประสบความสำาเรจ็ในชวีติน้ัน	เราจะตอ้งถูกประเมนิ

โดยคนอื่นตามเกณฑ์ที่เขากำาหนด	 เช่น	 หากจะยื่นขอประเมิน

เป็นศาสตราจารย์	 เราก็จะต้องถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิว่า

เรามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เขากำาหนดหรือไม่	ในขณะ

ที่	ความพึงพอใจในชีวิตนั้น	เป็นการที่เราประเมินตัวเองว่าโดย

รวมแลว้เรามคีวามพงึพอใจในชวีติมากน้อยเพยีงใด	และถ้าหาก

เราเปน็คนคดิบวกรู้จักประเมนิตน	ไมค่าดหวงัอะไรเกินจรงิ	รูจั้ก

พอใจในสิง่ทีม่	ียนิดีในสิง่ทีเ่ปน็	เยน็ใจในสิง่ทีเ่จอ	และรบัไดเ้สมอ

ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา	เราก็จะมีชีวิตได้อย่างพึงพอใจ

ชีวิตเปรียบเหมือนการโยนลูกบอล 5 ลูก 
ไปพร้อม ๆ กัน
	 	 ซุนดาร์	พิชัย	 (Sundar	Pichai)	CEO	คนปัจจุบันของ	

Alphabet	ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ	Google	และ	YouTube	และ

นั่งตำาแหน่ง	CEO	ของ	Google	ควบด้วย	เคยกล่าวไว้ว่า	ชีวิต

คนเราเปรียบเหมอืนการโยนลกูบอล	5	ลกู	ไปพรอ้ม	ๆ 	กันขึน้ไป

ในอากาศ	โยนแล้วรับแล้วโยนกลับขึ้นไปใหม่	โดยไม่ให้ลูกบอล	 

5	 ลูกน้ันเสียหาย	 หรือตกหล่นลงบนพื้น	 ลูกบอล	 5	 ลูกน้ีชื่อ

ว่า	 งาน,	 ครอบครัว,	 สุขภาพ,	 สัมพันธภาพ	 และจิตวิญญาณ	

(spiritual)	ในบรรดาลูกบอล	5	ลูกนี้	มีเพียงลูกเดียวที่ทำาด้วย

ยาง	ส่วนอีก	4	ลูกนั้นเป็นลูกแก้ว	หมายความว่า	หากคุณรับ

มันไม่ทัน	มันก็จะหล่นแตก	และเสียหายได้

  “ลองทายกันดูไหมครับวา่อนัไหนเป็นลกูแก้วทีค่ณุไมค่วร

จะทำาแตก สำาหรับชีวิตของคุณ และอันไหนคือลูกยางที่แม้คุณ

จะทำามันหล่นพื้น ก็ยังสามารถหยิบขึ้นมาโยนใหม่ได้อีก?”

  “ลูกแก้วของคุณ คือ งาน? ครอบครัว? สุขภาพ? 

สัมพันธภาพ? หรือจิตวิญญาณ?” 

	 	 ซุนดาร์	 พิชัย	 เฉลยว่า	 เฉพาะงานเท่าน้ันที่เป็นลูกยาง	

สว่นทีเ่หลอืเปน็ลกูแก้วทัง้หมด	น่ันหมายความวา่	งานไม่ใชเ่ปน็

ส่วนที่สำาคัญที่สุดของชีวิต	 เพราะแม้คุณจะรับมันไม่ทัน	มีหล่น

ตกพืน้ไปบา้งเปน็ครัง้คราว	คณุก็ยงัสามารถลม้แลว้ลกุ	หยบิขึน้

มาโยนใหม่ไปบนอากาศได้	 แต่อีก	 4	 ลูกที่เหลือซึ่งเป็นลูกแก้ว

นั้น	หากคุณเผลอทำาให้มันหล่นตกพื้นไปแล้วแตกกระจาย	บาง

คร้ังมันอาจยากที่คุณจะหยิบขึ้นมาใหม่เพื่อโยนอีก	 ดังน้ันชีวิต

ในทัศนะของซุนดาร์	พิชัย	คือ	การสร้างดุลยภาพระหว่างการ

ทำางานกับครอบครัว	สุขภาพ	จิตวิญญาณ	และสัมพันธภาพกับ

บคุคลอื่น	โดยเฉพาะกับบคุคลทีส่ำาคญั	หรอืมคีวามหมายกับคณุ	

	 	 ปัจจุบันเราจึงได้ยินคำาว่า	 work-life	 balance	 ซึ่งบาง

คนมองว่าน่าจะใช้คำาว่า	work-life	harmony	หรือ	work-life	

flow	มากกว่า	

	 	 ในวันน้ีผมจึงขอฝากไว้ ให้พวกเราช่วยกันไปคิดต่อหรือ

ปรับใช้ ให้เหมาะกับบริบทของชีวิตตัวเองในสองเรื่องนะครับ	

คือ	เรื่องความพึงพอใจในชีวิตกับเรื่องชีวิต	5	ด้านตามแนวคิด

ของซุนดาร์	พิชัย

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ตราตรึงใจในชีวิต
	 	 ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผมเคยได้รับรางวัลต่าง	ๆ	มามากมาย	ทั้งจากในประเทศและ

จากต่างประเทศ	แต่ก็ไม่มีรางวัลใด	ๆ 	ที่ทำาให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจ

เทา่กับรางวลั	“ศษิยเ์ก่าดเีดน่ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร”์ 

ทีผ่มไดร้บัในวนัน้ี	เพราะการทีเ่ปน็	“ลูกสงขลานครินทร”์	แลว้

ได้รับรางวัลนี้จาก	ม.อ.	ที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ของเราเป็น

ผู้มอบให้กับลูก	นับว่าเป็นความชื่นใจมากที่สุดของชีวิต	เปรียบ

เสมือนที่ผ่านมาเราได้รับคำาชื่นชมจากคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของ

เรา	ว่าเราเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	เป็นคนดีศรีสงขลา	เป็น

จิตแพทยด์เีดน่ดา้นการวจัิย	เปน็จิตแพทยด์เีดน่ดา้นการอทุศิตน

เพื่อประโยชน์สว่นรวม	เปน็ผู้ ให้กำาเนิดวนัไบโพลาร์โลก	(World	

Bipolar	Day,	WBD)	ฯลฯ	แต่เรายังไม่เคยได้รับคำาชื่นชมจาก

พ่อแม่ของเราเลย	 มาวันน้ีพ่อแม่ของเราได้แสดงออกให้เห็น

อย่างชัดเจนแล้วว่า	 ชื่นชมและยกย่องเราให้เป็นคนหน่ึงในลูก

ดีเด่น	 จึงนับได้ว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่หาที่สุดมิได้	 และจะอยู่

ตราตรึงในหัวใจของลูกศรีตรังคนนี้ ไปตราบนานเท่านานครับ

กิตติกรรมประกาศ
	 	 ผู้เขียนขอขอบคุณ	 นพ.นพวิทย์	 คณาวงศ์พัฒน์	 นายก

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 คนปัจจุบันที่ ได้ช่วยกรุณาถอดเทปบางส่วนของคำา

บรรยายมาเป็นบทความในครั้งนี้	รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เขียนได้

เขียนบทความน้ีขึ้น	 ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน

บ้างไม่มากก็น้อย



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 21

รอบรั้วคณะแพทย์

โดย ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์

(ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่	FB	:	ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.)

ประมวลภาพงาน
Homecoming Night @Bangkok
วันที่	28	มกราคม	2566	ณ	โรงแรมมณเฑียร	กรุงเทพมหานคร



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.22

(ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่	FB:	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	งานการศึกษาหลังปริญญา)

ประมวลภาพงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีมอบใบประกอบ
เมื่อวันที่	10-11	พฤษภาคม	2566
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.24


